

# Học HTML cơ bản và nâng cao

HTML là viết tắt của **Hyper Text Markup Language**, là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới để phát triển các trang Web.

HTML được tạo bởi **Berners – Lee** vào cuối năm 1991, nhưng bản HTML chuẩn đầu tiên (HTML 2.0) được công bố vào năm 1995. HTML 4.01 là một phiên bản lớn của HTML và được công bố vào cuối năm 1999. Mặc dù phiên bản này được sử dụng rộng rãi nhưng hiện tại chúng ta có phiên bản HTML-5, phiên bản mở rộng của HTML 4.01, được công bố vào năm 2012.

Loạt bài hướng dẫn **học HTML cơ bản và nâng cao** của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: **Tutorialspoint**

## Đối với độc giả

HTML bây giờ không còn xa lạ với bất kỳ sinh viên ngành công nghệ thông tin nào. Với HTML, bạn có thể tạo các trang Web từ đơn giản tới phức tạp, từ các trang hiển thị thông tin sinh viên đơn giản cho đến các trang bao gồm nhiều nghiệp vụ phức tạp. Đối với sinh viên, dù cho sau này định hướng là Back-End hay Front-End thì HTML là ngôn ngữ web bạn bắt buộc phải học.

Học HTML có khó không? Phải nói rằng với bất kỳ ngôn ngữ nào (đặc biệt là các ngôn ngữ lập trình) thì việc mới tiếp xúc, mới học sẽ đem lại cảm giác xa lạ. Tuy nhiên, HTML thực sự không phức tạp. Thiết kế của HTML giúp người học dễ tiếp cận, bởi chỉ cần thông qua các **thẻ - tag** là bạn có thể hiển thị thông tin bạn cần.

Loạt bài hướng dẫn **HTML cơ bản và nâng cao** của chúng tôi cung cấp cho các bạn một phương pháp học HTML đơn giản và dễ hiểu nhất. Ngoài việc cung cấp khái niệm, cách sử dụng cho từng chủ đề, chúng mình còn cung cấp rất nhiều ví dụ thực hành giúp bạn làm quen ngay, nhớ nhanh hơn công dụng của từng **thẻ - tag**.

## Điều kiện tiên đề

Trước khi tiến hành các hướng dẫn này, bạn nên có lượng kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows hoặc Linux, thêm vào đó bạn phải quen thuộc với:

- Có kinh nghiệm với bất kỳ bộ biên soạn văn bản như: Notepad, Notepad++, hoặc Editplus...
- Biết cách tạo ra các thư mục và các tệp trong máy tính của bạn.
- Biết cách điều hướng qua các thư mục khác nhau.
- Biết cách soạn thảo nội dung vào một file và lưu chúng trong máy tính.
- Hiểu về hình ảnh cùng với các định dạng khác nhau của nó.

## Thực hành HTML trực tuyến

Trong hầu hết các ví dụ trong các bài hướng dẫn của chúng tôi, bạn sẽ thấy tùy chọn **Try it** có ở góc trên bên phải các ví dụ, vì thế bạn hãy chạy thử nó để thấy được kết quả cũng như qua đó thấy thích thú với bài học hơn.

Dưới đây chúng tôi có đưa ra một ví dụ về một mẫu code, bạn hãy thử chạy nó bằng cách nhấn chuột vào **Try it**.

```
<!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>Hello World!</h1> </body> </html>
```